



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 18 เดือนเมษายน พ.ศ.2562 หน้า 8 มูลค่าข่าว 115,235.-

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

นายกฯ มอบ 'วิษณุ' หาทางประกาศใช้พร.ศึกษาชาติ ในรูปแบบพระราชกำหนด/ 'หมออุดม' คาดสำเร็จในรัฐบาลนี้แน่นอน

ศึกษาธิการ ● นายกฯ มอบ "วิษณุ" พิจารณาหาแนวทางเสนอร่าง พ.ร.บ.การศึกษา ฉบับใหม่ประกาศใช้เป็นพระราชกำหนด เหตุมีความสำคัญต่อการปฏิรูปการศึกษา ด้าน "หมออุดม" มั่นใจเรียบร้อยในรัฐบาลนี้ ส่วนประเด็นเยียวยาเพิ่มเงินเดือน 8% ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาจะย้อนหลังหรือไม่ ต้องรอการพิจารณา

นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... ว่า ตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกา ที่มีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธาน ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... เสร็จเรียบร้อยและเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา โดยที่ประชุมครม. ได้มีมติการรับทราบร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวไปแล้ว ซึ่งพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงมอบหมายให้นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี พิจารณาหาแนวทางที่จะเสนอร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ ให้ประกาศใช้ในรูปแบบพระราชกำหนดก่อน เนื่องจาก

ขณะนี้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้งดการประชุมเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายแล้ว ทำให้กฎหมายที่รอการพิจารณาต้องยุติไป

"ทั้งกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ได้ยืนยันชัดเจนว่า ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับนี้มีความสำคัญต่อการปฏิรูปการศึกษา เพราะมีการวางกรอบการยกคุณภาพการศึกษาทั้งระบบใหม่ ทั้งยังมีการกำหนดแนวทางการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตาม ระหว่างนี้ผมคิดว่ารองนายกฯ จะมีการประชุมหารือ เพื่อหาเหตุผลที่เหมาะสมในการเสนอกฎหมายดังกล่าว ออกเป็นพระราชกำหนด ผมคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จภายใน



นพ.อุดม คชินทร

การเสนอ ครม. เพื่อขออนุมัติงบประมาณ ส่วนจะมีการเยียวยาย้อนหลังไปด้วยหรือไม่นั้น คงต้องมีการพิจารณา.

รัฐบาลนี้" รมช.ศธ.กล่าว

นพ.อุดมกล่าวต่อว่า สำหรับกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นเพื่อเป็นการเยียวยาให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน หรือเงินประจำตำแหน่งที่เหมาะสมและเป็นธรรมคือ ให้ได้รับการปรับเพิ่มเงินเดือนจำนวนร้อยละ 8 นั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีข้อมูลผู้ที่ได้รับการเยียวยาอยู่แล้ว โดยตนเข้าใจว่าน่าจะมีประมาณ 2-3 พันคน และจะต้องเร่งดำเนินการ